

สาร อสส.

“สหกรณ์” ถือเป็นองค์กรที่ต้องให้ความสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมในเชิงระบบ รวมไปถึงการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและประชาชน

ขบวนการสหกรณ์ ปรัชญาสหกรณ์ ต้องเกิดจากการที่ทุกคนมีความมุ่งหวังในการที่จะพึ่งพิงซึ่งกันและกัน และพึ่งพาตนเอง ซึ่งเป็นแนวทางที่สอดคล้องกับปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน ด้วยความสามัคคี ประองตอง และมีความซื่อสัตย์

สหกรณ์ต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วย ความซื่อสัตย์ สามัคคี ด้วยอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการ ที่ไปด้วยกันได้ สถานการณ์ปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยรัฐมนตรีว่าการฯ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ คำนึงถึงความเข้มแข็งของการสร้างสหกรณ์เป็นอย่างมาก มีการจัดชั้นความเข้มแข็งออกเป็น ๔ ชั้น โดยดูจากประสิทธิภาพในการเข้ามามีส่วนร่วมของสมาชิก การดูแลสมาชิก และในเรื่องการควบคุมภายใน ข้อบกพร่อง การทุจริต การลงทุน การบริหารจัดการในเชิงธุรกิจของสหกรณ์

ขณะนี้เราได้เร่งเดินหน้านายกระดับความเข้มแข็งของสหกรณ์ ตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยวางเป้าหมายในปี ๒๕๖๐ ให้มีการพัฒนาเป็นสหกรณ์ชั้นหนึ่งไว้ ๖๕% หรือประมาณ ๔,๖๐๐ แห่ง เหลือสหกรณ์ชั้นสองเพียง ๓๐% หรือ ๒,๐๐๐ กว่าแห่ง และสหกรณ์ชั้นสามที่ยังมีโอกาสดำเนินธุรกิจผิดพลาดบ้าง เนื่องจากความไม่เข้าใจ ความไม่รู้ อีกประมาณ ๕% หรือ ๓๐๐ กว่าแห่ง ซึ่งหลังจากที่ทุกหน่วยงานเข้าไปดูแล แนะนำ แก้ไข อย่างใกล้ชิด ขณะนี้สหกรณ์ชั้นสองพัฒนาขึ้นมาอยู่ในชั้นหนึ่งแล้ว จำนวน ๔๘๙ แห่ง มีการพัฒนาจากชั้นสามขึ้นมาสู่ชั้นสองแล้ว จำนวน ๑๗๘ แห่ง และสหกรณ์ที่อยู่ในชั้นสี่ก็สามารถชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๘๒ แห่ง ผมเน้นย้ำพวกเราทุกคนว่าการพัฒนาสหกรณ์จะต้องมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์ต้องเกิดจากความศรัทธาของสมาชิก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความก้าวหน้า การมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยระบบสหกรณ์ รวมไปถึงพวกเราเองทุกคนจะต้องพัฒนาความรู้ให้ทันสมัย มีการทำงานที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย

อีกเรื่องที่เราต้องผนึกกำลังเร่งดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ ตามแนวคิดของท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการให้สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ที่มีเงินทุนจำนวนมาก เป็นแหล่งทุนที่สำคัญให้แก่สหกรณ์อื่นๆ โดยใช้หลักการในการกั๊กยืมกันเอง โดยคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะปัจจุบันในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์มีทุนเรือนหุ้นกว่า ๘ แสนล้านบาท ซึ่งสามารถจะเป็นแหล่งทุนที่สำคัญในการช่วยกันพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับขบวนการสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วย

ท้ายสุด สิ่งที่สำคัญที่ผมอยากให้พวกเราทุกคนระลึกถึงอยู่เสมอ คือ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทั้ง ๒ พระองค์ ทรงมีความห่วงใย และทรงให้ความรักแก่เราชาวไทยทุกคนอย่างทั่วถึง ทรงพระราชทานแนวทางในส่วนของขบวนการสหกรณ์ โดยให้อยู่ร่วมกันด้วยความซื่อสัตย์ สามัคคีกัน มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ทำงานบนพื้นฐานความโปร่งใส รวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดจนทรงสร้างอาชีพเสริมแก่ประชาชนในทุกพื้นที่ ขอให้ทุกคนได้น้อมนำมาเป็นแนวทางหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้ยึดถือปฏิบัติ และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งหากมีการน้อมนำและปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งในส่วนกระบวนการบริหารจัดการของขบวนการสหกรณ์ และการดำรงชีวิต จะสามารถสร้างความสุข เสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอย่างมั่นคงและยั่งยืนได้อย่างแน่นอน



ว.โรจน์รุ่งโรจน์

(นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

สิงหาคม ๒๕๕๙